



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามกีฬา ฉบับประจำวันที ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๔ มูลค่าข่าว ๑๗๓,๖๖๓.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



มุมมองจากลอนดอน

สัปดาห์สุดท้ายของพรีเมียร์ลีกปีนี้ ผมเดินทางมาลอนดอน เพื่อปิดซีซั่นบอลอังกฤษ

ตั้งใจไว้แบบนี้มา 6-7 เดือน หลังจากได้คุยกับลิตเติลโจ ที่พวกผมแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามกีฬาประจำกรุงลอนดอน ซึ่งตอนนี้กลายเป็นเรสซิเดนต์ ของยูเค ได้ถือพาสปอร์ตยูเค อีกหนึ่งใบกลายเป็นพลเมืองชั้นดีของโลกไปแล้ว 555

ลิตเติลโจ มาประจำการที่อังกฤษ เมื่อปี 1997 หนึ่งปีถัดจากผม และจากนั้นเขาก็อยู่ประจำจนถึงทุกวันนี้ก็ 17 ปี ตอนนี้อยู่ได้ว่าทุกชอกทุกมุมในอังกฤษนั้น ลิตเติลโจ กลับตาที่เดินได้สบาย อันนี้ไม่ใช่แค่ลอนดอน นะครับ ทั้งประเทศเขาเดินทางไปมาหมดแล้ว ทั้งสนามบอล สถานที่ท่องเที่ยว ยิ่งถ้าขับรถออกไปต่างจังหวัดแทบไม่ต้องกางแผนที่หรือใช้ GPS เลยด้วยซ้ำ

ตอนนั้น เขามาพักผ่อนที่เมืองไทย เลยคุยกัน เขามักจะชักชวนให้ผมไปเที่ยวอังกฤษตลอดเวลา ทำยังกับอยู่ใกล้และผมมีเวลา...ด้วยความที่สนิทสนมกันมานาน เพราะเขาเป็นรุ่นน้องที่

เข้ามาทำงานที่สยามสปอร์ตหลังผม 1 ปี (เขาทำงานที่นี่ปี 1993) มาทำงานตั้งแต่ยังเรียน มศว ประสานมิตร ปี 4 เขามีความผูกพันกับสตาร์-ซอคเกอร์ เขามีฝันจะไปแอนฟิลด์ ดูทีมโปรดของเขา ซึ่งต่างจากผมที่ไม่เคยฝันเรื่องนี้

วันนี้เขาไม่ใช่แค่ม้าดู เขามาอยู่กับทำงานที่นี้เลย กลายเป็นคนอังกฤษไปแล้ว ที่เขียนถึงไม่ใช่อะไรหรอกครับ...เพราะทุกครั้งที่มาอังกฤษ ก็มักเป็นโอเค...ของเขาคงลอดจนผมร้องทักว่า จะไม่ไปเที่ยวประเทศอื่นเลยหรือ เขาบอกว่า ไปประเทศอื่นทำไม อังกฤษนี่แหละสบาย...สุดแล้ว

อิมมิกเกรจิงนะครับ ผมมาที่นี่มันก็สบายดี...ไม่เปลือง เพราะประหยัดค่าที่พัก เนื่องจากสำนักงานสยามสปอร์ตในลอนดอนนั้นมี 2 ออฟฟิศ จะนอนที่ไหนก็ได้ครับ แค่นี้เสียค่าเครื่องบินมาอย่างเดียว ส่วนอื่นๆ นั้นไม่เปลืองเท่าไร การมาอังกฤษ จึงรู้สึกสบายใจ และยังมิลิตเติลโจ อยู่ให้แก้เหงาได้

นั่นผมมาคนเดียววนะครับ...แต่ถ้าผมมาสองคน ผมคงไปประเทศอื่นดีกว่า 555

มาอังกฤษสัปดาห์สุดท้ายเพื่อดูลิเวอร์พูลปิดซีซั่น และบังเอิญที่มันนั่นแชมป์แบบนิดหน่อย เลยดูเหมือนว่าผมจะมาลองแชมป์ แต่ความจริงผมวางแผนเที่ยวหลายเดือนแล้วครับ ไม่ได้มาเกาะกระแส สู้แชมป์สุดท้าย...ไม่จำเป็นครับ

คนรักฟุตบอลมาดูเมื่อไหร่ก็ได้ครับ เลือกมาตอนนี้เพราะถึงเวลาชาว์จแบตเดอริ์ แล้วกลับไปทำงานต่อ เพราะผมทำงานไม่มีวันหยุดเลยครบตลอดทั้งปี อีกทั้งพอกลับไปก็เจอเทศกาลบอลโลก ที่ชื่อ 7 เอลโต้ถ่ายทอดสด 20 กว่านัด รวมทั้งงานหลักที่สยามสปอร์ต ทั้งนสพ.และทีวี เทียบ

มาดูลิเวอร์พูลนัดสุดท้ายพอดีจังหวะที่ **คุณสมศักดิ์ โทลทอง** ที่ปรึกษาใหญ่บมจ.สยามสปอร์ตฯ เดินทางมาพักผ่อนที่อังกฤษ ผมเลยได้อาศัยติดสอยห้อยตามไปดูบอลที่แอนฟิลด์ด้วย เพราะสยามสปอร์ต มีบ็อกซ์วีไอพี ที่แอนฟิลด์ ติดฝั่งสกอร์บอร์ด และใกล้ฝั่งแฟนพันธุ์แท้ เดอะ ค็อบเบเนต นั้นแหละครับ

อังกฤษ คงเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่ไม่มียุทธศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปมากนักในแง่กายภาพ แต่เชิงสังคมก็คงเปลี่ยน ซึ่ลิตเติลโจ เสาให้ฟังว่าก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามโลก แต่คนอังกฤษเขามีกรอบ ประเพณี วัฒนธรรมและความอนุรักษ์นิยม ครอบงำ การเปลี่ยนแปลงก็ไปอย่างช้าๆ ไม่เร่งรีบอะไรมากนัก

พวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข...อยู่ในประเทศที่รัฐดูแลจากเงินภาษีของพวกเขา สะดวกสบาย ทำงานก็ไม่ต้องแข่งขันมาก เพราะไม่รู้ว่ารวยไปทำไม พวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ปัจจุบันพื้นฐานในการดำรงชีวิตมีครบ สะดวกที่สุด ทั้งการคมนาคม, ความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สิน, โรงเรียนเรียนรัฐฟรี, เข้าโรงพยาบาลรัฐฟรี ชีวิตจึงไม่ต้องดิ้นรนมากนัก

วันหยุดก็ไปดูเที่ยว ดูกีฬา, ดนตรี หรือพักผ่อน ตามแต่ที่ตัวเองชอบ

แน่นอนครับเรื่องฟุตบอลนี้สำคัญมาก เพราะเป็นกีฬาที่ฮิตติดดิน อยู่ระดับเดียวกับรักบี้และคริกเกต เพียงแต่คนไทยอาจมองว่าฟุตบอลดังกว่า นั้นเป็นเพราะเราดูบอลมาตลอด แต่คนที่นี่ เวลาว่างก็รักบี้ หรือมีคริกเกตทดสอบ คนเต็มสนามครับ

ว่ากันถึงการไปแอนฟิลด์ของผมจบลงอย่างสนุกสนาน และได้เห็นถึงสัญญาณดี ๆ ของสโมสรลิเวอร์พูล ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น การสู้แชมป์ปีนี้เกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งใจ เพราะที่ตั้งใจคือลงไปชป. แต่ด้วยการพัฒนาทีมที่ก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง